

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๗
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗)

ลำดับ	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ	เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอกุยบุรี	ไม่มีการทำความผิด	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ให้ ของขวัญ
๒	มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการเบิกจ่าย ยาตามสิทธิ สวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการเบิกจ่าย ยา ตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีการทำความผิด	ไม่พบการกระทำความผิด
๓	มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีการทำความผิด	ไม่พบการกระทำความผิด การ จัดซื้อจัดจ้าง
๔	มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สิน บริจาค - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นการเงินบริจาค และ ทรัพย์สินบริจาค	- เจ้าหน้าที่สังกัด สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอกุย บุรี	ไม่มีการทำความผิด	ไม่พบการกระทำความผิด เกี่ยวกับการรับบริจาค

ลำดับ	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๕	มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลบุรี มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่อง การใช้รถของทางราชการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลบุรี 	ไม่มีการทำความผิด	ไม่พบการกระทำผิด
๖	มาตรการการรับของแถม <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลบุรี มาตรการการรับของแถม	เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลบุรี	ไม่มีการทำความผิด	ไม่พบการกระทำผิดเรื่อง การรับของแถม